



Vắc xin corona chủng mới

Thông báo về tiêm mũi nhắc lại (mũi thứ 3)



Trang chủ thành phố Gifu
Trang đầu về vắc xin virus corona chủng mới

Các bước để được tiêm chủng vắc xin

1 Bạn sẽ nhận được phiếu tiêm chủng tích hợp phiếu khám sức khỏe

Đối tượng được tiêm mũi nhắc lại (mũi thứ 3) vắc xin virus corona chủng mới về nguyên tắc là người đã **đủ 8 tháng trở lên** kể từ ngày tiêm xong mũi thứ 2.

※Hãy xác nhận ngày tiêm mũi thứ 2 bằng chứng nhận đã tiêm chủng của bạn, và tiêm chủng sau đó 8 tháng trở lên.

※Có thể tiêm chủng từ cùng ngày 8 tháng sau khi tiêm mũi thứ 2. Nếu không cùng ngày, có thể tiêm chủng từ ngày 1 tháng sau đó.

※Tùy thuộc vào tình hình lây nhiễm trong khu vực, bạn có thể được tiêm mũi nhắc lại 6 tháng sau khi tiêm mũi thứ 2.

Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo trên trang chủ của thành phố Gifu hoặc trong những tạp chí Kouhou.

2 Tìm cơ sở y tế, địa điểm tiêm chủng

Vui lòng kiểm tra các cơ sở y tế và địa điểm tiêm chủng mà bạn có thể tiêm vắc xin trên Kouhou, trang chủ của thành phố Gifu hoặc Corona Vaccine Navi quốc gia (<https://v-sys.mhlw.go.jp>). Ngoài ra, nhân viên y tế có thể được tiêm chủng tại cơ sở y tế nơi bạn làm việc. Vui lòng xác nhận với nơi làm việc của bạn để biết thêm chi tiết.

Danh sách các địa điểm tiêm chủng tại thành phố Gifu

Địa điểm tiêm chủng thành phố Gifu	Tìm kiếm
------------------------------------	----------

※Nếu bạn không thể tìm được cơ sở y tế hoặc địa điểm tiêm chủng, vui lòng liên hệ với Tổng đài trung tâm vắc xin thành phố Gifu dưới đây.

※Theo quy định chung, vắc xin được tiêm tại thành phố nơi có hộ khẩu thường trú (địa chỉ nhà), trừ những trường hợp người đang nhập viện và đang lưu trú.

※Không thể đặt chỗ trực tiếp với Corona vaccine Navi.

3 Đặt trước và tiêm vắc xin

Chi phí tiêm chủng Miễn phí
(Toàn bộ phí công)

Vui lòng liên hệ với thành phố hoặc cơ sở y tế chấp nhận đặt chỗ.

Cơ sở y tế được chỉ định gần nhà

Địa điểm tiêm chủng tập thể thành phố Gifu

Đặt chỗ trực tiếp với cơ sở y tế (Điện thoại, internet,...)

Internet: Đặt chỗ trực tuyến tại đây→



Tổng đài trung tâm : **058-252-0580**

(8: 45~17:30, bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ)



Mọi thứ ở trong phong bì

+



Thẻ my number,...

- Đồ cần mang theo trong ngày**

 - ①Phiếu tiêm chủng tích hợp phiếu khám sức khỏe
 - ②Chứng nhận đã tiêm chủng vắc xin (① với ② được nối với nhau bằng các lỗ)
 - ③Giấy tờ xác minh danh tính (Thẻ my number, bằng lái xe, thẻ ngoại kiều,...)
 - ④Sổ thuốc (Đối với những người có)

※(①Phiếu tiêm chủng tích hợp phiếu khám sức khỏe) và (②Chứng nhận đã tiêm chủng vắc xin) được để trong phong bì. Vui lòng giữ cẩn thận để không bị mất.

(Vui lòng mang theo ①Phiếu tiêm chủng tích hợp phiếu khám sức khỏe và ②Chứng nhận đã tiêm chủng vắc xin đến địa điểm tiêm chủng mà không tách chúng ra.)

※Trước khi tiêm chủng hãy đo nhiệt độ cơ thể của bạn ở nhà, nếu có biểu hiện sốt rõ ràng hoặc cảm thấy cơ thể không khỏe, hãy ngừng tiêm chủng và liên hệ với cơ sở y tế hoặc địa điểm bạn đã đặt chỗ.

※Vui lòng xem xét **mặc áo mà bạn có thể nhanh chóng để lộ vai** khi tiêm chủng vắc xin.